

**BẢN TIN HOẠT ĐỘNG CỦA LÃNH ĐẠO TỈNH
VÀ SỰ KIỆN NỔI BẬT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH
NGÀY 22 THÁNG 02 NĂM 2023**

1. Tỉnh Đồng Tháp và tỉnh Gyeonggi-do (Hàn Quốc) thống nhất thỏa thuận hợp tác

Tại buổi tiếp đoàn công tác của lãnh đạo tỉnh, Ngài Oh Who Seok - Phó Tỉnh trưởng tỉnh Gyeonggi-do phát biểu chào mừng các thành viên Đoàn công tác của tỉnh Đồng Tháp. Những năm qua, Việt Nam và Hàn Quốc đã ký kết hợp tác cùng nhau hơn 30 năm với sự tương đồng về văn hóa, lịch sử và tình cảm; người lao động chăm chỉ, cần cù. Tỉnh Đồng Tháp là nơi có nền nông nghiệp trọng tâm là lúa, gạo và xoài.

Tháng 12/2022, tỉnh Đồng Tháp và huyện YeonCheon ký kết chương trình lao động thời vụ, đã có 114 lao động tham gia làm việc tại huyện YeonCheon. Người lao động Đồng Tháp khi sang Hàn Quốc làm việc đã giúp đỡ cho những người nông dân Hàn Quốc trong lao động thời vụ. Với sự năng động của lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp, tỉnh Gyeonggi-do sẽ cùng tỉnh Đồng Tháp phát triển hợp tác, giao lưu, trao đổi tích cực trên nhiều phương diện trao đổi hàng hóa, hợp tác lao động. Trước đó, tỉnh Gyeonggi-do đã có hợp tác giao lưu, hữu nghị với tỉnh Nghệ An, Thành phố Hồ Chí Minh. Mời xem chi tiết [tại đây](#).

2. “Ngày hội Biên phòng toàn dân” thắt chặt tình đoàn kết Quân - Dân

Trong năm qua, cấp ủy, chỉ huy Đoàn Biên phòng đã phối hợp với 02 xã Tân Hộ Cơ và Bình Phú thực hiện có hiệu quả 05 nội dung ngày Biên phòng, góp phần xây dựng nền biên phòng toàn dân ngày càng vững chắc, gắn kết chặt chẽ giữa nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới với phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương. Cơ sở hạ tầng, đời sống và nhận thức của quần chúng nhân dân được nâng lên. Phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia luôn được duy trì hiệu quả. Quan hệ hai bên biên giới được tăng cường, góp phần xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển. Mời xem chi tiết [tại đây](#).

3. Chính sách hỗ trợ đã thúc đẩy nông nghiệp và nông thôn phát triển

Giai đoạn 2015 - 2021, tổng kinh phí hỗ trợ thực hiện chính sách là hơn 87 tỷ đồng, bình quân 12,5 tỷ đồng/năm, uỷ thác cho Ngân hàng Chính sách xã hội hỗ trợ vốn vay sản xuất, với trên 11,7 tỷ đồng.

Phần lớn đại biểu đánh giá, các chính sách đã góp phần phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng hiện đại, hình thành các vùng sản xuất quy mô lớn; chú trọng đến chất lượng đầu ra sản phẩm, thực hành sản xuất tốt, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất v.v.. Từ đó, nâng cao năng lực và cải thiện đời sống của người dân nông thôn. Tuy nhiên, một số chính sách chưa được đạt mục tiêu hoặc chỉ đạt một phần mục tiêu đề ra, cũng như phát sinh một số vấn đề bất cập. Mời xem chi tiết [tại đây](#).

4. Tiếp tục hợp tác đưa lao động Đồng Tháp sang làm việc tại Nhật Bản

Theo Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đoàn Tấn Bửu, những năm qua, Đồng Tháp tăng cường mối quan hệ, hợp tác với các tỉnh của Nhật Bản, nhất là trong lĩnh vực đào tạo việc

làm. Từ năm 2017 đến nay, tỉnh đã đưa trên 8.000 lao động sang Nhật Bản làm việc, trong đó, thông qua Công ty Cổ phần Nhật Huy Khang là gần 2.500 lao động.

Riêng số lao động Đồng Tháp làm việc tại Nghiệp đoàn Business Frontier là 319 người, với các ngành: Đóng gói, thực phẩm, sắp xếp hàng hóa, đúc nhựa, in ấn, dập kim loại, xây dựng, lắp ráp điện tử, bảo trì máy, đóng gói công nghiệp, lắp ráp thiết bị và máy v.v.. Mời xem chi tiết [tại đây](#).

5. Lồng ghép nội dung phòng, chống thiên tai vào kế hoạch phát triển KT-XH

Ngày 22/02/2023, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các Sở, ban, ngành tỉnh căn cứ quy định tại Thông tư số 10/2021/TT-BKHĐT của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư và nghiên cứu Sở tay hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm chủ động thực hiện lồng ghép nội dung phòng, chống thiên tai vào quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành, kinh tế - xã hội và các chương trình, kế hoạch có liên quan tại địa phương, đơn vị; chủ động thực hiện phục vụ lồng ghép và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 (vào giữa năm 2023) và những năm tiếp theo. Mời xem chi tiết [tại đây](#).

6. Tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy trong tình hình mới

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy trong tình hình mới, trong đó, trọng tâm là tiếp tục đổi mới về nội dung, hình thức công tác tuyên truyền; đề cao hơn ý thức phòng ngừa, nâng cao kiến thức, kỹ năng xử lý tình huống cháy, nổ và sự cố, tai nạn của người dân trong công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Mời xem chi tiết [tại đây](#).

**BẢN TIN HOẠT ĐỘNG CỦA LÃNH ĐẠO TỈNH
VÀ SỰ KIỆN NỔI BẬT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TRONG NGÀY**

**Chỉ đạo thực hiện và chịu trách nhiệm nội dung
NGUYỄN CÔNG MINH**

**Biên tập
LÊ THỊ NHƯ Ý**

**Trình bày
VÕ THANH TOÀN**

CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐỒNG THÁP

Trụ sở: Số 12, đường 30/4, phường 1, thành phố Cao Lãnh

Website: www.dongthap.gov.vn

Email: banbientap@dongthap.gov.vn

Điện thoại: 02773.853949